



Cám nghiệm Song # 81: Tuần Thờ Ơng Khó

Ý NGHĨA V S CH U CH T CHU C T I

Trong 15 ng m v s th Ơng khó Chúa Giêsu, tôi nh t i câu đ u nh m th nh t nh sau : “Khi Đ c Chúa Đ c Chúa Giêsu đã đ n ngày đ n ch u n n , mà *ch u c t i* cho thiên h .”

Th nào là *ch u c t i*? – M t câu chuy n r t c m đ ng sau đây: Có m t c già kia làm ngh nuôi suc v t , đ c ch vào nhà th Ơng. Ông b đầu m mù loà và s p ch t. Khi ông ó, đ a cháu gái t i thăm m i ngày và đ c sách cho ông nghe.. M t hôm cô bé th y

quyển Thánh Kinh ở trong phòng, cô mở đúng thời 1 Gioan và bắt đầu đọc. Cô rất chú ý lắng tai nghe. Khi nghe câu: *“...và máu Đấng Giêsu, Con của Ngươi, thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi. (1 Ga 1, 7)*”, thì cô nói cô bé ngạc nhiên.

Cô hỏi: “Cháu ơi! Câu đó có gì đó thật sao? – Cháu đáp: “Vâng câu đó ở đây nè”. - Cô già: “Cháu có thể đọc lại câu ấy cho ông nghe để kiểm tra không?”. – Cháu gái đọc: *“và máu Đấng Giêsu, Con của Ngươi thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi.”*.”

Có sự yên lặng trong giây lát, rồi cô hỏi: - Cháu có chắc là câu này ở đó chẳng, trong quyển sách Kinh Thánh này”. – Cháu chắc chắn, thưa ngài.” – Cháu ơi! Cháu hãy cầm tay ông và đặt ngón tay ông trên câu đó và đọc lại cho ông nghe.” – Cô bé làm theo lời ông, nhúng giọt lá tuôn từ đôi mắt mù loà. Với giọng chầm rãi và chậm rãi quy tắc, ông thốt lên: “Cháu yêu con ông ơi, xin mời làm ơn làm các phép cho ông nhé! Nếu có ai hỏi ông đã chết thì nào? Xin cháu nói với họ rằng ông đã được chết lành.”

Câu chuyện này cho ta thấy Giáo lý về sự chuộc tội không phải là một gì đó mà chúng ta phải làm. Nhưng đó là quy tắc của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta ai đã sa ngã vì tội.

- Sự chuộc tội là một bước đi bắt buộc để chúng ta được giao với Thiên Chúa. Nói cách khác, sự chuộc tội nghĩa là phục hồi lại sự giao thiệp với Thiên Chúa Trội, cũng có nghĩa là một bước đi nhằm chúng ta giao thiệp với Thiên Chúa và con người là bản thân, là tôi. Sự đau khổ và chịu chết của Chúa Giêsu đã trả nợ đày đọa cho tội lỗi chúng ta, giúp bản thân và tôi làm hoà, giao hoà với Thiên Chúa. (x. Rom 5, 12-17)

Việc chuộc tội là căn bản của Giáo lý Kinh Thánh, là trung tâm của sự sống, sự chết và sự sống lại của Đấng Giêsu Kitô như sau:

1- Chúa Giêsu Kitô là Thầy và Bạn Thân của Phàm nhân: sự trả lời phán xét bản thân và tôi. Sự chuộc tội cũng kêu gọi bản thân chú ý đến nhu cầu lao động của mình về sự sống, sự cứu rỗi và việc làm đầy và thanh tẩy của Chúa Cha qua Đấng Giêsu Kitô:

“Thiên Chúa là ánh sáng, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. (Ga 1, 4)

2- Tình yêu và lòng thương xót của Chúa: là nền tảng của sự chuộc tội: *Nhưng chúng ta xứng đáng bị phạt, Ta đã báo tội của chúng ta, nhưng Ngài không tính sổ chúng ta, Ngài đã báo tội của chúng ta. Ta phán: Đức Chúa Trời đã tính sổ thành tội, Ta sẽ thi hành điều Ngài thích.* (Is 46, 10)

3- Công việc của Thiên Chúa: đến tận chính Ngài. Sự cứu rỗi không đòi hỏi các tội nhân phải kêu xin Chúa Cha yêu thương họ. Chính Ngài đã thương họ trước: “*Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta. (Rom 5, 5).* Nên Ngài mới sai Chúa Con làm người để chết cho chúng ta. Đây là một sự mầu nhiệm của Thiên Chúa mà sự khôn ngoan của ta không thể hiểu được.

4- Nhưng tình yêu của Ngài mà ta có thể hiểu được đó là tình yêu thương của Ngài qua Con Một là Chúa Con: “*Quả thật, khi chúng ta không có sự lành, vì còn là những người vô đạo, thì theo đúng kế hoạch, Đức Kitô đã chết cho chúng ta. (Rom 5,7).* Tình yêu thương của Thiên Chúa thúc giục Ngài đem ta trở về, để hiệp nhất cùng Đức Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần.

5- Giáo lý Kinh Thánh về sự chuộc tội: dựa trên nền tảng tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại phải nhận Ngài: “*Thật mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. (Rm 5, 8).* Sự cứu chuộc được ban cho những ai tin vào Chúa Cha, trong Đức Giêsu và sự hiệp nhất của Chúa Thánh Linh.

6- Lòng các Tể tướng sẽ được chan chứa tình yêu Chúa tể hào và biết ơn sự hy sinh cao cả vô cùng của Đức Giêsu, Chúa chúng ta: “*Thiên Chúa đã đổ cho Con của Ngài phần chết cho chúng ta để được hoà giải với Ngài... hiện chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Ngài Con Y. (Rom 5, 10)*

CA NGHĨ I : M t Ng i đã ch t cho tôi, khi tôi còn xa cách v i Ng i.

M t Ng i đã m n th ng tôi, khi tôi còn là ng i d ng n c lã.

M t Ng i đã m n th ng tôi, vì Ng i đã ch t cho tôi,

Ng i còn đó nh c tôi nh luôn tình yêu b u không c a Đ c Chúa Tr i.

Phó t : JB Nguy n văn Đ nh* johndvn@yahoo.com